



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รับรองปฏิญญาฯ	ไทยรัฐ
2. รายงานพิเศษ: 'มหาอำนาจอาหารโลก' โอกาสของภาคเกษตรไทย	แนวหน้า
3. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...แนวหน้า	
5. กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงเปิดงาน 'ตรานกยูงพระราชทานฯ'ประจำปี2565 มติชน	
6. รัฐไฟเขียวงบ 554 ล้าน จัดเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด รอบ 6 ปี	ฐานเศรษฐกิจ
7. รายงาน: ผู้เสื่อการยาง'ทุบราคา ชาวสวนตรึง นำร่อง จับมือ 'ชะลอขาย'	ฐานเศรษฐกิจ
8. รายงานพิเศษ: ก้าวข้ามความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ สร้างพื้นที่ความมั่นคงทาง...	แนวหน้า
9. สหกรณ์การเกษตรสทิงพระดันอาชีพเสริมปลูกพืชระยะสั้นต้นแบบแก้หนี้แก้จน	ฐานเศรษฐกิจ
10. พบ.กระท่อมมีผลแล้ว	แนวหน้า
11. จุรินทร์ควงเอกชน200ราย	ข่าวสด

ชาวสิ้นทั้งโลก

รับรองปฎิญญาฯ : เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นาย

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปก ครั้งที่ 7 ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯกล่าวเปิดประชุมที่มีสาระสำคัญว่า สมาชิกเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้ร่วมกันรับรองปฎิญญาความมั่นคงอาหารเอเปก ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค ที่ผลักดันนโยบายสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร การค้าระหว่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าปฎิญญาฯจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและอาหารของไทย รวมถึงการสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคี จะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น.

5 รายงานพิเศษ



'มหาอำนาจอาหารโลก' โอกาสของภาคเกษตรไทย

'มหาอำนาจอาหารโลก' โอกาสของภาคเกษตรไทย



หมายเหตุ : เรียบเรียงจากการบรรยายของ
อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเสวนา หัวข้อ
“อนาคตประเทศไทย Thailand Growth” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลอง “ปฐมฤกษ์
สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย” โดยสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 รร.อัสคิน แกรนด์
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า จากประชากรโลก
ทั้งหมด 7,000 ล้านคน ส่งผลให้โลกนี้ต้องการ
อาหารสำหรับมนุษย์ 9,400 ล้านตัน/ปี และอาหาร
เลี้ยงสัตว์อีก 1,000 ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ เมื่อโลก
เข้าสู่ยุคสมัยของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
มีประชากรโลกจำนวนมากประสบปัญหาหอดอยอยาก
ซ้ำร้ายยังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่ง
กระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหาร (ปุ๋ย พลังงาน)
ยังไม่ต้องกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
(Climate Change) ที่ผลกระทบต่อระบบการผลิตนั้น

ยากจะคาดเดา

“ปี 2560 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหาร
อันดับ 14 ของโลก แม้ว่าจะเผชิญโควิด-19 ปีที่
ผ่านมา (2564) เราก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ 13 ของโลก
ด้วยรายได้การส่งออกกว่า 1 ล้านล้าน ด้วยอัตรา
การเติบโต 11.8% และยิ่งเกิดโควิด-19 การส่งออก
ด้านเกษตร-อาหาร กลายเป็นแชมป์การส่งออกเหนือ
กว่าหลายคลัสเตอร์ทั้งหมด แต่สิ่งเหล่านี้จะปล่อย
ให้โอกาสผ่านไปแล้วไม่ไขว่คว้า ไม่มีวันที่จะเกิด
ความยั่งยืนต่ออนาคตประเทศไทย” อลงกรณ์ ระบุ

ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ 3S (เกษตร
ปลอดภัย-Safety เกษตรมั่นคง-Security เกษตร
ยั่งยืน- Sustainable) 4.ยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืน
บนฐานศาสตร์พระราชา และ 5.ยุทธศาสตร์การ
ทำงานเชิงรุก บูรณาการทุกภาคส่วนในรูปแบบ
หุ้นส่วน (Partnership Model) โดยมี “12 คานงัด”
ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทย ได้แก่

1.ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(AIC) ปัจจุบันมีครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ
มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านอีก 23 แห่ง ซึ่ง
นับตั้งแต่เริ่มทยอยตั้งศูนย์นั้นในเดือน มิ.ย. 2563
เป็นต้นมา มีนวัตกรรมแล้วเกือบ 800 นวัตกรรม

โดยร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านกลไกมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วกว่า 10,000 ฟาร์ม

2. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ตั้งอยู่ที่ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกระทรวง รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา โดยคาดหวังให้เกษตรกรสามารถใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน 3. เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ตั้งเป้า 22 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ต้องใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารและบริการประชาชน ก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะครบวาระ

“การทำ Digital Signature (ลายเซ็นดิจิทัล) การอนุมัติออนไลน์ วันนี้เกิน 60% ของข้าราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้ใบอนุญาต ในการออกอนุมัติ ให้เกิด Good Governance (ธรรมาภิบาล) ไม่ต้องผ่านโต๊ะ รวมทั้งระบบ NSW (National Single Window - ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ) ซึ่งพูดกันมา 30 ปี ตั้งแต่ผมลงผู้แทนครั้งแรก วันนี้ 90% ทั้งของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ วันนี้ 90% ของระบบ” อลงกรณ์ ยกตัวอย่าง

4. เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เดินหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0 โดยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับคู่ได้ 2 ล้านไร่ ระหว่างเกษตรแปลงใหญ่กับภาคธุรกิจ อีกทั้งส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์ มีผู้เชี่ยวชาญ 60 คนเข้ามาสนับสนุน ซึ่งจะเห็นว่าในสถานการณ์โควิด-19 มูลค่าการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

5. เกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะ “เกษตรในเมือง” สืบเนื่องจากชุมชนเมืองนั้นไม่มีความมั่นคงด้านอาหาร หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด เมืองจะเป็นสถานที่ที่คนที่ประสบภาวะอดอยากและไกลาหลถึงขั้นจลาจล ในส่วนนี้ที่ดำเนินการ เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมพื้นที่เกษตรในมหาวิทยาลัย



อลงกรณ์ pongprut

ขณะเดียวกันยังส่งเสริม “เกษตรอินทรีย์” ปัจจุบันมีพื้นที่แล้ว 1.5 ล้านไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมอีกเกือบ 1 แสนราย

6. อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ปัจจุบันมี 2 สิ่งที่กำลังมาแรงอย่าง “เนื้อสัตว์จากพืช (Plant Base)” อาหารเจที่ตอบสนองผู้หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์จริง (Vegan) กับ “โปรตีนจากแมลง (Insect Protein)” ที่สามารถใช้เป็นอาหารได้ทั้งคนและสัตว์ 7. ระบบโลจิสติกส์เพื่อการเกษตร เช่น Low Cost Air Cargo เชื่อมไทย-เชื่อมโลก , อีสาน Gateway เส้นทางรถไฟเชื่อมไปยัง สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศจีน และต่อเนื่องเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางผ่านประเทศคาซัคสถาน ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังทวีปยุโรปได้

8. เกษตรแปลงใหญ่ ปัจจุบันเกิดแล้วกว่า 8,000 แปลง และในปี 2564 ที่ผ่านมามีกว่า 3,000 แปลง ยกกระดับสู่การผลิตและบริหารจัดการแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ตอบโจทย์การลดลงของแรงงานภาคเกษตร และอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่มากขึ้น 9. ยกกระดับเกษตรกรก้าวหน้า โดยร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในภาคเกษตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 100 มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีอนาคต

10. เกษตรสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า (The Brand Project) โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน ใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

ทำผลผลิตให้ได้มาตรฐาน (เช่น GAP , GMP) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 11.พัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Base) จากกลุ่มจังหวัดสู่ระดับจังหวัด และก้าวต่อไปคือลงถึงระดับตำบล และ 12.ร่วมมือกับทุกภาคส่วน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

“วันนี้ผมจะมาร่วมแบ่งปันพื้นที่พยายามทำให้เป็นจริง เพื่อตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย นั่นคือการผันและวางเป้าหมาย-หมุดหมายใหม่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจอาหารของโลก” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

SCOOP@NAEWNA.COM

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไปตรงมา...■■■■ ใกล้ถึงวันที่จะมีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือ เอเปก 2022 (APEC 2022) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้...■■■■ แต่ก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนั้น ก็ได้มีการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปกภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคี เชื่อมโยงกันกับโลก สู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ” ซึ่งจัดขึ้นช่วง 22-26 สิงหาคมที่ผ่านมา...■■■■ โดย หมอหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงผลการประชุมฯ ว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 อาทิ แนวทางการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศหลังการระบาดของโควิด-19 อย่างกรณีประเทศสิงคโปร์ จะมีการประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยได้แล้ว เว้นแต่จะอยู่ในโรงพยาบาลขนส่งสาธารณะ...■■■■ แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้นำต่างประเทศชื่นชมประเทศไทยที่ยังให้ความสำคัญใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยในประเทศไทยเราก็ดรระดับมาเรื่อยๆ ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ แต่ให้ประชาชนพิจารณาตามความเสี่ยงของตนเอง เมื่อสวมหน้ากากอนามัยก็ป้องกันตนเองจากโรคอื่นได้ด้วย...■■■■ ด้าน หมอดี-สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ก็ได้กล่าวถึงปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยลง ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากว่า ปัจจุบันสมาชิกเอเปกส่วนใหญ่ กำลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างประชากร คือ มีอัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมต่ำกว่าอัตราการทดแทน ทำให้อัตราการมีแนวโน้มลดลง จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้...■■■■ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน โดยในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกได้มาแลกเปลี่ยนสถานการณ์และหารือสร้างฉันทามติเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์...■■■■ สำหรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดทำเรื่องของครอบครัวคุณภาพ (Smart

Families) มีการออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ คือ นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีความพร้อม มีความตั้งใจ และส่งเสริมการดูแลเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป...■■■ มีการออก พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ ทำให้สามารถลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลงได้ครึ่งหนึ่งก่อน 10 ปี ...■■■ และตั้งเป้าหมายจะลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นภายในปี 2027 ให้เหลือไม่เกิน 1.5 ต่อพันประชากร นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการหลุดจากระบบการศึกษา มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ในการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นด้วย...■■■ ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปก โดย เสี่ยต่อ-ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า จากสถานการณ์ความมั่นคงอาหารในปัจจุบัน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานว่า ในปี ค.ศ.2030 ประชาชนประมาณ 670 ล้านคน จะยังคงขาดสารอาหาร...■■■ นอกจากนี้ ผลกระทบและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่อระบบอาหารทั่วโลก เช่น วิกฤตด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้เอเปก ต้องปรับบทบาทและแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน...■■■ ด้าน **จันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวเสริมว่า การประชุมรัฐมนตรีของเขตเศรษฐกิจร่วมกันครั้งนี้ เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการผลักดันความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นนโยบาย BCG (Bio - Circular - Green) และ 3S (Safety Security และ Sustainability) รวมถึงนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้าเกษตรและอาหารไทย ที่มีผลผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมเป็นครัวให้กับประชากรในภูมิภาคเอเปกและครัวโลก...■■■ “มือปราบ” ก็ต้องย้ำว่า การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมของกลุ่มประเทศที่สำคัญของโลกนั้น ถือเป็นโอกาสที่มีไม่บ่อยนัก ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพที่ดี ถือเป็นเรื่องที่ดีในสายตาของผู้นำต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิประเทศให้โดดเด่นบนเวทีโลก...■■■ อีกทั้ง ในการประชุมในระดับรัฐมนตรีฯ ที่ผ่านมา ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใกล้ตัวประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น การประชุม APEC ในเรื่องต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจในยุคที่โลกมีตัวละครที่หลากหลาย และปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องพันสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตนับร้อยเท่าพันเท่าอีกด้วย...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15095

หน้า: 1 (บนขวา)

Col.Inch: 37.89 Ad Value: 60,624

PRValue (x3): 181,872

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



➤ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดงาน “ศรานกยงพระราทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ซึ่งมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงเปิดงาน 'ตรานกยูงพระราชทานฯ'ประจำปี2565

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.), ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กษ., นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ฝ้าฯรับเสด็จ ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเข้าสู่ฮอลล์ 9 เสด็จประทับพระราชอาสน์ แล้วพระราชทานการตรวจวัดแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รางวัล 24 ประเภท จำนวน 30 ราย

จากนั้น เสด็จฯไปทรงตัดแถบแพรเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการงานตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศ และนิทรรศการหม่อนไหมและเสด็จฯกลับ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ถึงพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่น

สืบสานวัฒนธรรม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่เลื่องลือสู่สากล ไหมไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในประเทศ ที่เน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ต้องผลิตในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยพระราชทานเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว

เพื่อสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมหม่อนไหมจึงจัดงานนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศในสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่มีเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมหม่อนไหมกระบวนการผลิตที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพความสม่ำเสมอของเนื้อผ้า คุณภาพของสีย้อมและความคงทนของสีต่อการซักที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการฟอกย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ สีย้อมที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติ หรือสีเคมีต้องเป็นสีที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

รมว.กษ.กล่าวอีกว่า การใช้หรือการสวมใส่ชุดผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน นอกจากจะให้ความรู้สึกสง่างามด้วยผ้าไหมมีความนุ่มนวลเงางามลวดลายวิจิตรบรรจงเป็นเอกลักษณ์ และเกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอันดั้งเดิมของชาติไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการสืบสานภูมิปัญญาของประเทศไทยอย่างแท้จริง



**เตรียมเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ครั้งแรกรอบ 6 ปี**

สภาเกษตรกรแห่งชาติ แจ้งข่าวดี รัฐไฟเขียว สั่งการกระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 6 ปีปลายปีนี้ ใช้งบ 554 ล้านบาท ย้ำผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว เท่านั้น “สิทธิ์พร” ห่วงนักการเมืองท้องถิ่นสอดคอกเข้ามาหาประโยชน์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษามลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในรูปของสภาเกษตรกร จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัจจุบัน มีโครงสร้างประกอบด้วย 1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด รวม 77 คน 2. ตัวแทนองค์กรด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ รวม 16 คน ดัดเลือกโดยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สัตว์ และประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน รวม 7 คน ดัดเลือกโดยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งหมดวาระไปตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันอยู่ในสถานะรักษาการ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่จะจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 6 ปี

**รัฐไฟเขียววงบ 554 ล้าน
จัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
รอบ 6 ปี**

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนแรก เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางรัฐบาล ได้ให้มีการจัดการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดในปลายปีนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ซึ่งทางสำนักงานประมาณให้ใช้งบประมาณปี 2566 วงเงิน 554 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้มีการประชุมเตรียมการเลือกตั้งหลายครั้งแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในเรื่องระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 ปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 17.06 ล้านคน แบ่งเป็น ภาคกลางเกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง 2.16 ล้านคน ภาคเหนือ 3.62 ล้านคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.96 ล้านคน และภาคใต้ 2.31 ล้านคน

สอดคล้องกับนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. สภาเกษตรกร มีวาระ 4 ปี อยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระ รวมสูงสุด 8 ปี แต่ช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้ขอให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่ในขณะนั้น แต่นายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง

“ยังไม่ได้เคาะวันเลือกตั้งว่าจะเป็นวันไหน แต่มีระเบียบออกมาแล้วว่า จะใช้ระเบียบการเลือกตั้งใหม่เลือกผู้แทนระดับอำเภอ โดยตัดหมู่บ้าน และตำบลออก แล้วให้มีการหาเสียงแบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเมื่อเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัด ก็จะก้าวสู่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามลำดับ”

ทั้งนี้ยังอยากเห็นการเลือกตั้งที่ไม่ใช่แบบการเมือง เพราะองค์กรนี้ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นจิตอาสาทำเพื่อพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นจึงอยากเห็นตัวแทนจากเกษตรกรอย่างแท้จริง ความกังวลส่วนตัวเกรงจะมีนักการเมืองสอดคอก หรือผิดหวังจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

(อบต.) หรือสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.) เข้ามาสู่อองค์กรนี้แล้วจะยุ่ง เพราะส่วนใหญ่จะมีผลประโยชน์แอบแฝง อย่างไรก็ตามในส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเป็นเกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกร (สีเขียว) ที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรอำเภอ

อนึ่ง คุณสมบัติสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เคยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ●



รington ร้อง "เลือกการยาง" ทุบราคาสถาบันชาวสวนยาง 50 แห่ง ผนึกกำลังกยท.ตรง

รับฝากยางจากชาวสวนในราคา 80% เข้าเก็บห้องคุมความชื้นชะลอการขายรอราคาดี ช่วยดึงปริมาณยางตรงเข้าตลาดวันละ 1,000 ตัน ก่อนขยายทั่วภาคได้วันละ 10,000 ตัน ชาวสวนร้องรัฐร่วมแบก ใช้ราคาปรับประกัน กก.ละ 60 บาทเป็นฐานทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายภิรม หารุจาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตรง เรียกประชุมด่วนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 50 แห่ง ในจ.ตรง ผู้บริหารการยางรับผิดชอบทั้ง 10 อำเภอของจ.ตรง รวม 6 สาขา เจ้าหน้าที่การเงิน รวมทั้งฝ่ายธุรการของ กยท.ทุกสาขา ร่วมพิจารณาหารือโครงการชะลอการขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในตลาดกลางยางพารา

หลังพบว่า ล่าสุดในช่วง 5 วันทำการของสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มทุนรวมหัวกันทุบราคา ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ดิ่งลงมากถึง 11 บาทจากราคากก.ละ 61 บาท มาเปิดตลาดสุดสัปดาห์ (ศุกร์ที่ 19 ส.ค.) เหลือเพียงประมาณ กก.ละ 50 บาทเท่านั้น สร้างความเดือดร้อนชาวสวนยางอย่างหนัก

นายภิรม หารุจาด ผอ. กยท.ตรง กล่าวว่า ที่ประชุมทั้งหมดลงมติเห็นชอบ โครงการชะลอการขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 นำร่องในตรง แบ่งพื้นที่

ผู้เลือกการยาง ทุบราคา ชาวสวนตรง จับมือ นำร่อง 'ชะลอขาย'



• ทีมดี ภาคย์ธนชิต

ตาม 7 สถาบันแม่ข่าย ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ มีห้องควบคุมความชื้น พร้อมรับฝากยางจากสถาบันเกษตรกรสมาชิกทั้ง 50 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป จากนั้น กยท.จะดูด้านราคา ถ้าราคายางดีก็จะเสนอขายผ่านตลาดกลาง แต่ถ้าราคาไม่ดีจะยังไม่ขาย รอจังหวะและโอกาส โดยครั้งนี้รวมกลุ่มกันทั้งจังหวัด ไม่ใช่ต่างคนต่างขายเหมือนที่ผ่านมา

วิธีการคือ เมื่อสหกรณ์สมาชิกรายวันเข้าฝากไว้กับสถาบันแม่ข่ายในแต่ละวัน ทาง กยท.จะโอนเงินค่ายางให้แก่สถาบันเจ้าของยาง เป็นเงิน 80% ของราคาขายในวันนั้นผ่านสถาบันแม่ข่าย หากช่วงไหนยางราคาดี กยท.ก็จะเสนอขายยางผ่านตลาดกลาง ได้กำไรเท่าไรก็ยกให้สหกรณ์สมาชิก พร้อม 20% ที่ยังค้างอยู่ โดยหักให้สถาบันแม่ข่ายรับฝากยางก็โลกริมละ 50 สตางค์ เป็นค่าบริการจัดการ

หากราคาไม่ดีจะเก็บไว้จนกว่าจะได้ราคาดีพอใจ แต่หากผ่านไป 1 เดือน ราคาขายยังต่ำกว่าราคาขายที่รับฝาก ทาง กยท.จะรับผิดชอบค่ารับฝากยาง กก.ละ

50 สตางค์ให้แก่สถาบันแม่ข่าย และโครงการรักษาเสถียรภาพราคาขายของ กยท.จะรับซื้อยางทั้งหมดในราคาปรับฝาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือหลังจากนี้เครือข่ายจะขายตรง กับบริษัททั้งในและต่างประเทศผ่านตลาดกลาง โดยจะตั้งหน่วย BU ให้ทำหน้าที่ตัวเอง

"เชื่อว่าหาก 5 เลือกการยาง ขาดแคลนยางที่จะส่งมอบในตลาดล่วงหน้า จะเกิดการแย่งซื้อ ทำให้อ่านาจต่อรองราคาขายที่เป็นธรรม กลับมาอยู่ในมือของเกษตรกร และจะขยายให้ทั่วภาคได้ ซึ่งแต่ละวันจะสามารถดูดซับปริมาณยางออกจากตลาดกลางเข้าจัดเก็บชะลอขายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน/วัน เฉพาะจ.ตรง เริ่มต้นที่วันละประมาณ 1,000 ตัน เชื่อจะทำให้ราคาขายดีขึ้นอย่างแน่นอน"

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรง ซึ่งรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกส่งขายโรงงาน รวมทั้งนำน้ำยางที่ไม่ได้คุณภาพโรงงาน มาแปรรูปทำเป็นยางแผ่นดิบ ได้ริเริ่มโครงการชะลอขายยางเป็นแห่งแรกของ

จ.ตรง มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี กยท.สาขาปะเหลียน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง

นายสมพล เก้าเอี้ยน ประธานสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว กล่าวว่า มีห้องควบคุมความชื้นสำหรับเก็บยางแผ่นรมควัน จากสหกรณ์สมาชิก 14 แห่ง เพื่อทำโครงการชะลอการขายยาง สมาชิกร่วมลงทุนกันเองส่วนหนึ่ง และได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกส่วนหนึ่ง สามารถเก็บยางชะลอขายได้จำนวน 150 ตัน โดยเริ่มทดลองการจัดเก็บและชะลอขายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ บางครั้งรับฝากในราคา กก.ละ 68 บาท ชะลอขายไป 7 วัน ได้ในราคา กก.ละ 71 บาท

โครงการนี้เป็นเหมือนโครงการแก้มลิงของในหลวง



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
Rubber Authority of Thailand, Trang Province

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมือ
Rubber Authority of Thailand, Mueang Trang

“ชะลอขาย” สร้างอำนาจต่อรอง

ภิรม ทุรอด

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตรง

50 แห่ง (10 อำเภอ)

สถาบันแม่ข่าย 7 แห่ง (มีห้องควบคุมความชื้น)



ปริมาณดูดซับ

ครึ่ง

วันละ 1,000 ตัน

ทั่วภาคใต้

วันละ 10,000 ตัน

ฐาน INFO GRAPHIC

แก้มลิง “ราคายาง”

- ➔ ชาวสวนสมาชิกนำส่งยางสหกรณ์-สถาบันเกษตรกรต้นสังกัด
- ➔ สถาบันเกษตรกรนำฝากสถาบันแม่ข่าย (ยก.จ่าย 80% ของราคาตลาด)
- ➔ ราคาตลาดดี ขาย (ยก. หักค่าธรรมเนียม 50 สตางค์/กก. กำไรที่เหลือคืนสถาบันเกษตรกร)
- ➔ ราคาตลาดต่ำ (เก็บสต็อกรอขาย) (เก็บ 1 เดือน ยก. รับซื้อในราคารับฝาก/จ่ายค่าสต็อกสถาบันแม่ข่าย)

รัชกาลที่ 9 ที่เก็บยางเอาไว้ รอช่วงราคาดีค่อยปล่อยขาย หากร่วมมือกันทั้งภาคใต้ ชาวสวนยางจะได้ราคาที่เป็นธรรม สะท้อนราคาที่เป็นจริง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงงาน เกิดการจัดระเบียบตลาด มีการปรับสมดุลด้านการค้า โดยเอากภาวะตลาดเป็นตัวชี้้นำการผลิต ซึ่งต้องทำต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วงยางขาลงเกิดความมั่นคงกับเกษตรกรยางทั้งระบบ

พร้อมนำผู้สื่อข่าวพิสูจน์คุณภาพยางที่เก็บไว้ในห้องควบคุมความชื้น ตามโครงการชะลอขายยางมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน พบว่าคุณภาพยางยังคงเป็นปกติ สามารถนำไปอัดก้อน หรือขายยางเปลือยได้ตามปกติ

ด้านนายวิรัตน์ อังตรรัตน์ ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดตรัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กยท. ควรทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ประกันรายได้ยางแผ่นที่ขั้นต่ำ กก.ละ 60 แต่โครงการ

ชะลอการขายยางตรงนี้ กยท. ให้ราคา 80% ของราคาตลาดซึ่งไม่แน่นอน หากเป็นไปได้ควรยึดที่ขั้นต่ำราคาประกัน ซึ่ง 80% ก็จะต้องโลกกรัมละ 48 บาท ให้ประกาศเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ราคาวัตถุดิบต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนยางอยู่ที่โลกกรัมละ 60 บาท รัฐบาลจึงควรเข้ามาดูแลร่วมโครงการชะลอการขายยางกับทาง กยท. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพราะ กยท. มีงบประมาณจำกัด ●

ก้าวข้ามความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ สร้างพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร



ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปถึงปลายด้ามขวาน ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของชาติ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

นายนิพนธ์ บุญญามณี อนุพลคนสำคัญรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงวันก่อน ว่า ประชาธิปัตย์พร้อมที่จะประกาศผลักดันจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด โดยตั้งใจจะให้ทุกจังหวัดของชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่บริโภคภายในประเทศ และเป็นครัวของโลก โดยเฉพาะประชากรมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก

นายนิพนธ์กล่าวว่า จากการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในหลายพื้นที่พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผลผลิตที่สอดคล้องความต้องการของตลาดอย่างหลากหลาย รวมทั้งด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งการจะพลิกนาร้างให้เป็นนาข้าว ร่วมสามแสนไร่ให้เป็นนาข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะจัดระบบชลประทานให้เข้าไปถึงที่นาแห่งนี้ และสร้างผลตอบแทนทางการเกษตรที่เรียกว่า นาข้าวเลี้ยงคนในพื้นที่ได้

นอกจากนั้นพื้นที่ที่เป็นประมงพื้นบ้าน หรือประมงชายฝั่งในลุ่มน้ำต่าง ๆ จะมีการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลากะพง ปลาเก๋า หรือปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้พัฒนาสายพันธุ์ในหลายชนิด ซึ่งเราสามารถเพาะเลี้ยงเป็นพาณิชย์ได้ สิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจ



มูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องชาวประมง รวมถึงปูม้า ปูทะเล และปลาดำ เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง นอกจากนี้เรายังมีพื้นที่สวนโดยส่งเสริมให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ไม้ผล จนเป็นที่ยอมรับของทั้งประเทศ อาทิทุเรียน ลองกอง มังคุด จำปาตะ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะนำพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่พื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เลี้ยงคนในประเทศไทยตลอดจนสามารถเลี้ยงคนได้ทั่วโลกต่อไปในอนาคต ที่ต้องส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำคือการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลผลิตเพื่อการยังชีพ และแปรรูปเพื่อสนับสนุนการบริโภคทั้งในพื้นที่และในประเทศได้อย่างเพียงพอรวมทั้งจะสามารถเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมุสลิมที่จะเชื่อมั่นต่ออาหารที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม หรืออาหารที่ฮาลาล ซึ่งปัจจุบันผลผลิต ทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนมีมูลค่านับแสนล้านบาท และยังสามารถสร้างการเติบโตทั้งด้านการผลิต และการส่งออกได้อีกเป็นจำนวนมาก

“ได้หารือท่านจูนรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ และท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทั้งสองท่านต่างเห็นตรงกัน พร้อมให้การ

สนับสนุนและเสริมทั้งด้านการผลิตและการตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมผลักดันในทุกช่องทางเพื่อให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และเพิ่ม



คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ก้าวข้ามความขัดแย้งเปลี่ยนพื้นที่ความไม่สงบเป็นพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย” นายนิพนธ์ กล่าวให้ความเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์นี้ กำลังจะเป็นความจริง เมื่อ นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะรมช.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลเตรียมผลักดันจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดูแลพื้นที่เพื่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวันนี้จะเป็นการหารือ เพื่อจัดทำข้อมูล และเตรียมการในเรื่องยุทธศาสตร์ และผลักดันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารต่อไป

ล่าสุด นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกาบูฮีตัมของมาเลเซีย

โดยจังหวัดสงขลาได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถนนเชื่อมต่อด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกาบูฮีตัม ของประเทศมาเลเซีย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ 251,966,800 บาท

งานนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดไฟเขียวหมดแล้ว เหลือเพียงนำเข้ากรม.อนุเมติ

นี่แหละศักยภาพของชายแดนใต้ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

สหกรณ์การเกษตรสทิงพระดันอาชีพเสริมปลูกพืชระยะสั้นแบบแก้หนี้แก้จนสมาชิก

ก นี้น้ำจืดของสมาชิกสหกรณ์ถือเป็นปัญหาที่ทางสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด จังหวัดสงขลาได้มุ่งมั่นหาทางช่วยเหลือสมาชิกจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละครั้ง บางรายอาจทำตาลโตนดรวมด้วยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน มักประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้แก้จนได้ตามปกติ

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด จึงได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักระยะสั้น ได้แก่ แตงกวา พริก มะเขือ พักทอง เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มตลอดทั้งปี สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา

นางมาลินี พานิชกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เล่าว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระมีอาชีพหลักคือการทำนาซึ่งทำได้ปีละครั้ง จากอำเภอสทิงพระไม่มีระบบชลประทานจึงต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาอย่างเดียวทำให้สมาชิกเกิดภาวะการขาดทุนจากราคาข้าวส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำซึ่งจากการที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ทำให้รับทราบปัญหาและนำมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนมีการสนับสนุน “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ แก้หนี้แก้จน” ให้กับสมาชิก ด้วยการสนับสนุนให้ปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเสริมรายได้



มาลินี พานิชกรณ์



ไพโรจน์ บุณสวัสดิ์



นายนิกุล นพรัตน์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เผยว่า ทางสหกรณ์ฯได้ให้แนวทางในการปลูกพืชระยะสั้น เพื่อให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นและให้แนวทางการตลาด รวมถึงทางสหกรณ์ฯได้มาช่วยรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม และเกษตรกรอยู่ได้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นจากเมื่อก่อน

จากปริมาณผลผลิตที่มีจำนวนมาก ทางสหกรณ์ฯ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิต เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำตลาดและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

โดยในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตและแปรรูป นายไพโรจน์ บุณสวัสดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เล่าถึงที่มาที่ไปว่า ในการทำการตลาด

ผลผลิตของเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นทางสหกรณ์ฯได้จัดหาแม่ค้าไปรับซื้อผลผลิตถึงในแปลงของสมาชิกแต่ยังมีปัญหาในเรื่องขีดจำกัดในการรับซื้อผลผลิต ดังนั้นจึงได้เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณในการสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลผลิตของสมาชิก ซึ่งก็ได้รับการงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มา ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯจะให้สมาชิกเก็บผลผลิตมาส่งไว้ที่อาคารรวบรวม โดยที่ผลผลิตไม่ต้องค้างอยู่ที่แปลงผลผลิต ช่วยลดปัญหาเรื่องผลผลิตเสียหายได้เป็นอย่างดีและช่วยเสริมสร้างรายได้เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และช่วยปลดหนี้ได้ ●

พรบ.กระท่อมมีผลแล้ว

ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ฝ่าฝืนมีโทษปรับหนัก อย่าเสี่ยงทำผิดกฎหมาย

พ.ร.บ.พืชกระท่อม มีผลบังคับใช้แล้ว ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์-ให้นมบุตร ทั้งห้ามปลูกในโรงเรียน หอพัก

▶▶▶ ต่อ : กระท่อม - หน้า 2

กระท่อม

วันที่ 27 สิงหาคม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม โดยกฎหมายให้นิยามใบกระท่อม หมายถึงความถึง ใบของพืชกระท่อม และให้รวมถึงน้ำต้มใบของพืชกระท่อมและสารสกัดที่ได้จากใบของพืชกระท่อม สารของกฎหมายครอบคลุม การขออนุญาต การนำเข้าส่งออกใบกระท่อม การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อม และการป้องกันการบริโภคกระท่อมในทางที่ผิด บทกำหนดโทษ จึงขอให้ประชาชนศึกษากฎหมายให้ดี เพื่อการใช้พืชกระท่อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่าง บางมาตรา ในพระราชบัญญัติ มีดังนี้

มาตรา 3 การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุเสพติดหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา 25 วรรค 1 หรือ 2 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยยา อาหาร และโภชนาการ พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร เครื่องสำอาง

หรือตำรายาสมุนไพร พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ รวมถึงการนำเข้าการส่งออก การขาย และการโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีที่มีบัญญัติไว้ในหมวด 5 การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการบริโภคกระท่อมในทางที่ผิด มาตรา 10 ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย

มาตรา 24 ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อม เป็นวัตถุเสพติดหรือส่วนประกอบแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี 2) สตรีมีครรภ์ 3) สตรีให้นมบุตร 4) บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนด

มาตรา 25 ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 2) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 3) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 4) ขายโดยใช้เครื่องขาย 5) ขายในสถานที่โดยวิธีการหรือในลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนด

มาตรา 26 ห้ามผู้ใดโฆษณา

หรือทำการสื่อสารการตลาดใบกระท่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภคใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือวัตถุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27

มาตรา 33 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท มาตรา 34 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า กฎหมายยังกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนประชาชนในการเพาะปลูก หรือแปรรูปพืชกระท่อม เพื่อใช้ตามวิถีชุมชน และในการพัฒนาให้เป็นพืชที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งการเพาะปลูกและแปรรูป หรือการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชกระท่อม การผลิต การจัดการ และการตลาดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ และสร้างรายได้แก่เกษตรกร ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต

“ขอให้ประชาชนศึกษากฎหมาย เพื่อให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ โดยไม่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย” นางสาวรัชดา กล่าว

จูรินทร์ควงเอกชน200ราย

ทะลวงตลาดการค้าซาอุดีฯ 27-30ส.ค.

จูรินทร์ รมว.พาณิชย์ นำทัพนักธุรกิจเอกชนไทยราว 200 บริษัท เดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค. เร่งขยายการค้า คาดออร์เดอร์ไม่ต่ำกว่าหลักพันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าส่งออกอาหารสาธาณ

นายจูรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค.จะเดินทางไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย เน้น 3 ภารกิจหลัก 1.ขายของในฐานะหัวหน้าทีมเซลส์แมนประเทศ โดยนำเอกชนไทยเกือบ 200 รายไปขายสินค้า คาดว่าอย่างน้อยจะต้องขายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่าหลักพันล้านบาท 2.พาเอกชนไปพบกับผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุน เพื่อขอซื้อปุ๋ยในเงื่อนไขพิเศษเพื่อนำมาช่วยเกษตรกรไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนสำหรับฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้ คาดว่าจะประสบความสำเร็จ

และ 3.จะขอความร่วมมือจากองค์การอาหารและยา (อย.) ซาอุดีอาระเบีย หรือ Saudi Food & Drug Authority (SFDA) เพื่อให้ช่วยเร่งตรวจโรงงานผลิตอาหารสาธาณให้ประเทศไทยอีก 25 โรงงาน เพื่อส่งอาหารสาธาณไปยังซาอุดีอาระเบียได้ ตอนนี้ส่งไปได้แค่ 11 โรงงาน อีก 25 โรงงานนี้หากสามารถเร่งให้เข้ามาตรฐานได้จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกอาหารไทยไปซาอุดีอาระเบียได้มากขึ้น มั่นใจว่าการเดินทางไปครั้งนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอน นอกจากนี้ในเดือน ก.ย. ยังมีแผนที่จะเดินทางไปประเทศมองโกเลีย เพื่อเร่งขยายการค้าระหว่างกัน โดยจะหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วม

การค้า หรือ JTC (Joint Trade Committee) กับมองโกเลีย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าสำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ก.ค.2565) ซาอุดีอาระเบียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยปัจจุบันไทยและซาอุดีอาระเบีย มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 194,522 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 61.24% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุดีอาระเบีย 37,183 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 26% และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากซาอุดีอาระเบีย 157,339 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 72.65% ซึ่งไทยเป็นฝ่ายขาดดุลทางการค้า 120,156 ล้านบาท

นายจูรินทร์กล่าวถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ว่าขณะนี้กำลังดำเนินโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 20 จัดการวานตระเวนทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีรถออกไปจำหน่ายสินค้าวันละ 100 คัน และในต่างจังหวัด 600 จุด รวม 700 จุด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือเข้าไปใน LINE OFFICIAL “@Mobile พาณิชย์”

สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมรายการมีหลายรายการ ลดสูงสุดถึง 62% โดยเริ่มมาแล้วตั้งแต่เดือนส.ค.และจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. คาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท